

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน บาบามาเพื่อให้เพชรพลอยแห่งความรู้แก่ลูก เพื่อพูดมูร์ลี เหตุนี้เองลูกต้องไม่ขาดมูร์ลี หากลูกไม่มีความรักต่อมูร์ลี นั่นหมายความว่าไม่มีความรักต่อพ่อ
- คำถาม:** บุคลิกภาพที่ดีที่สุดที่ลูกซึมซับผ่านความรู้คืออะไร?
- คำตอบ:** การกลับมาปราศจากกิเลสคือบุคลิกภาพที่ดีที่สุด ลูกได้รับความรู้ว่าทั้งโลกนี้มีกิเลสที่ชั่วร้าย มีกิเลสที่ชั่วร้ายหมายความว่าไม่มีบุคลิกภาพ พ่อมาเพื่อก่อตั้งโลกที่ปราศจากกิเลส เทพมีบุคลิกภาพที่ปราศจากกิเลส บุคลิกภาพของลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการจดจ่าระลึกถึงพ่อ

โอมชานติ ลูกๆ ลูกต้องไม่ขาดการศึกษา ถ้าลูกขาดการศึกษานี้ ลูกจะขาดสถานภาพของลูกด้วยเช่นกัน ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานกำลังนั่งอยู่ที่ไหน? ในมหาวิทยาลัยทางจิตของพระเจ้า ลูกๆ มีสำนึกรู้ว่าลูกเข้ามาในมหาวิทยาลัยนี้ทุกๆ 5000 ปี ลูกๆ รู้ด้วยเช่นกันว่าพ่อคือพ่อของลูก ครูของลูก และกูรูของลูก อันที่จริงแล้วรูปภาพของกูรูแยกต่างหาก ภาพของพ่อแยกต่างหากและของครูก็แยกต่างหากด้วยเช่นกัน มีเพียงภาพลักษณะเดียวเท่านั้นของผู้เดียวนั้น แต่อันที่จริงแล้วสิ่งนั้นรวมทั้งสาม นั่นคือท่านกลายเป็นพ่อ ครู และกูรู เหล่านี้คือสามความสัมพันธ์หลักในชีวิตของมนุษย์ พ่อ,ครูและกูรูเป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกัน ท่านเองเล่นทั้งสามบทบาท ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมากในขณะที่เข้าใจแต่ละประเด็น และลูกควรพาผู้อื่นมากมายมาที่นี่และทำให้พวกเขาเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยตรีมูร์ตีนี้ ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ให้การศึกษาที่ดีควรแนะนำผู้อื่นว่า: มาและศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้, คุณจะได้รับความรู้ที่ดีที่นี่และบุคลิกภาพของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ลูกๆ ต้องนำผู้อื่นมาที่นี่ด้วยเช่นกัน ลูกๆ ผู้เป็นแม่ต้องอธิบายให้กับผู้เป็นแม่คนอื่นๆ และผู้ชายก็สามารถอธิบายให้กับผู้ชายได้ เพียงแค่มองเห็นว่าคุณคือพ่อ,ครูและกูรู ลูกแต่ละคนควรถามหัวใจของลูกว่าลูกได้อธิบายด้วยวิธีนี้หรือไม่ บางครั้งลูกอธิบายให้กับเพื่อนและญาติมิตรของลูกว่าผู้เดียวคือพ่อสูงสุด,ครูสูงสุดและกูรูสูงสุดหรือไม่? พ่อคือผู้เดียวที่ทำให้ลูกกลายเป็นเทพสูงสุด พ่อไม่ได้ทำให้ลูกไปเป็นพ่อ เหมือนอย่างที่พ่อเป็น แต่พ่อทำให้ลูกคล้ายคลึงกับตัวพ่อเองในการยกย่องสรรเสริญ เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะให้การหล่อเลี้ยงและความรัก และดังนั้นลูกต้องจดจำพ่อเช่นนั้นอย่างแน่นอน ท่านไม่สามารถเปรียบเทียบกับใครอื่นได้ แม้ว่าจะมีคำกล่าวว่าคุณได้รับความสงบจากกูรู ผู้เดียวนั้นก็ทำให้ลูกไปเป็นนายของโลก ไม่มีใครอื่นสามารถพูดว่าท่านเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ มีเพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้เดียวเท่านั้นที่ชาวฮินดู, มุสลิมและชาวคริสเตียน ฯลฯ ทั้งหมดอ้างถึงว่าเป็นพระเจ้า,พ่อ สติปัญญาไปยังผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนอย่างแน่นอน ใครพูดสิ่งนี้? ดวงวิญญาณพูดว่า พระเจ้า,พ่อ ดังนั้นดวงวิญญาณต้องพบท่านอย่างแน่นอน หากลูกเพียงแต่เรียกท่านว่าพ่อของลูก แต่ไม่ได้พบกับท่าน และแล้วท่านจะสามารถเป็นพ่อของลูกได้อย่างไร? ท่านเติมเต็มความต้องการของลูกๆ ทั่วโลก ทุกคนปรารถนาที่จะไปยังดินแดนแห่งความสงบ ดวงวิญญาณจดจำบ้านของพวกเขา ดวงวิญญาณได้กลับมาเหนือลำในอาณาจักรของราวัน ในภาษาอังกฤษมีคำกล่าวเช่นกันว่า โอ พระเจ้า, พ่อ ปลดปล่อยเราด้วยเถิด! ต้องกลับมาต่อมโประธานในขณะที่เล่นบทบาทของพวกเขา ทุกคนจะกลับไปยังดินแดนแห่งความสงบ ก่อนอื่นลูกลงมาสู่ดินแดนแห่งความสุข ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกมาในตอนแรกแล้วลูกจะกลับมาไม่มีกิเลส ไม่เลย พ่ออธิบายว่า นี่คือการค้าประเวณี อาณาจักรของราวัน นี้ถูกเรียกว่านรกที่ลึกมาก มีคัมภีร์มากมายในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารต มีหนังสือสำหรับการศึกษาเล่าเรียนมากมาย ทั้งหมดนั้นจะถูกทำลาย ของขวัญที่พ่อให้ลูกไม่สามารถถูกเผาได้ สิ่งเหล่านั้นมีไว้สำหรับการซึมซับ สิ่งต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์จะถูกเผา ความรู้ไม่ใช่คัมภีร์ที่สามารถถูกเผาได้ ลูกได้รับความรู้ที่ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพเป็นเวลา 21 นาทีเกิด ไม่ใช่ว่าคัมภีร์ที่เป็นของผู้เดียวนั้นจะถูกเผา ไม่เลย ความรู้นี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ ความรู้จะไม่อยู่ในหนังสือใดๆ ที่จำเป็นต้องศึกษา มีชื่อว่า ญาณ วิญาณ บาวัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าการดูใจให้ที่อื่นนั้น หรือที่อื่นนั้นหมายความว่าอะไร มีการยกย่อง ญาณ วิญาณ อย่างมาก ญาณหมายถึงความรู้ของวงจโลกที่เวลานี้ลูกซึมซับอยู่ วิญาณหมายถึงดินแดนแห่งความเงียบสงบ ลูกไปแม้กระทั่งอยู่เหนือสภาพของญาณ ลูกปกครองอาณาจักรอีกครั้งบนพื้นฐานของการศึกษาความรู้นี้ ลูกเข้าใจว่าพ่อของดวงวิญญาณมาและสอนเรา มิฉะนั้นคำพูดของพระเจ้าก็จะหายไป พระเจ้าไม่ได้มาหลังจากที่ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ พระเจ้ามีทั้งญาณและวิญาณ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามเขาควรจะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันตัวเขา นี่คือการที่ละเอียดอ่อนมาก วิญาณนั้นละเอียดอ่อนกว่าญาณ ลูกต้องไปอยู่เหนือญาณ ความรู้ที่หนายบ มันทำให้เกิดเสียงดังเมื่อสอนความรู้ วิญาณที่ลูกไปอยู่เหนือเสียงในความเงียบสงบนั้นละเอียดอ่อน ในความเงียบสงบนี้ที่ลูกเร่รอนไปทั่วเพื่อความสงบนี้ ผู้คนไปหาชัชยาสาซีเพื่อ

ความสงบ อย่างไรก็ตามสิ่งใดที่เป็นของพ่อไม่สามารถให้โดยผู้อื่นได้ ผู้คนทำพระโยคะและนั่งในคูน้า แต่พวกเขาไม่สามารถได้รับความสงบจากสิ่งนั้น ที่นี้ไม่มีเรื่องของความยากลำบากใดๆ การศึกษานี้ง่ายมาก ลูกจะได้รับหลักสูตร เจ็ดวัน หลังจากที่ได้รับบทเรียนหลักสูตรเจ็ดวันแล้วลูกสามารถไปที่ไหนก็ได้ ลูกไม่สามารถทำเช่นนี้ในวิทยาลัยทางโลก หลักสูตรของลูกคือเจ็ดวัน ทุกสิ่งอธิบายให้กับลูกในหลักสูตรนี้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้เวลาเจ็ดวันได้ โยคะของสติปัญญาของพวกเขาลูกดึงดูดไปที่อื่น เมื่อลูกอยู่ในบัตตี ลูกไม่ได้เห็นใบหน้าของใคร ลูกไม่ได้พูดกับใคร ลูกไม่ได้ไปแม้กระทั่งไปข้างนอก ลูกเคยไปและนั่งในการจดจำระลึกถึงที่ชายหาดเพื่อทำทาบาเซีย ในเวลานั้นลูกไม่เข้าใจจริง ลูกไม่เข้าใจการศึกษานี้ ก่อนอื่นลูกต้องมีโยคะกับบาบา ลูกต้องได้รับคำแนะนำตัวของพ่อและหลังจากนั้นลูกต้องการครูประการแรกลูกต้องเรียนรู้ว่าจะมีโยคะกับพ่ออย่างไรเพราะว่าท่านนั้นปราศจากร่าง ผู้อื่นไม่ยอมรับสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่าพระเจ้า, พ่อ อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ความคิดเห็นของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันดำเนินต่อไปประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกในเวลานี้ ลูกคือนักเรียน พ่อพูดว่า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จงทำธุรกิจ ฯลฯ ของลูก แต่ลูกต้องมาเข้าชั้นเรียนอย่างแน่นอน ลูกอาจอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ถ้าลูกพูดว่าลูกไม่ต้องการไปโรงเรียน และแล้วพ่อจะสามารถทำอะไรได้? โอ! พระเจ้ากำลังสอนลูกทำให้ลูกไปเป็นเทพเจ้า พระเจ้าพูดว่า พ่อมาทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา ดังนั้นลูกจะไม่ศึกษาราชายโคะจากพระเจ้าหรือ? มีใครที่ไม่ต้องการจะทำสิ่งนี้หรือไม่? เหตุนี้เองที่ลูกต้องหนีออกจากบ้านของลูกเพื่อที่จะได้รับการปกป้องจากกิเลส ลูกมาและอยู่ในบัตตีนั้นที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นลูกหรือที่ไม่มีใครสามารถพบลูกได้ ลูกไม่เห็นใครที่หัวใจของลูกที่จะลูกดึงไปหาเขา แม้ว่าลูกบางคนจะมีศรัทธาว่าพระเจ้ากำลังสอนพวกเขา พวกเขาก็ยังคงมีข้ออ้างว่าพวกเขาป่วยหรือพวกเขาต้องทำบางสิ่ง พ่อสามารถจัดให้มีรอบการเรียนมากมายทุกวันนี้พวกเขามีรอบการเรียนการสอนหลายรอบในโรงเรียน ที่นี้ไม่มีการศึกษามากมาย ลูกเพียงแค่นี้ต้องมีสติปัญญาที่ดีเพื่อเข้าใจอัลฟาและเบต้า จดจำอัลฟาและเบต้า และบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งนี้ ผู้คนสร้างภาพลักษณ์ของตรีมูรติมากมาย แต่พวกเขาไม่ได้แสดงชีพบาบาไว้ด้านบน พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าของกิตตะคือชีวา ซึ่งผู้นี้รับความรู้นี้จากท่านและกลายเป็นวิชฌ นี้คือราชายโคะ ขณะนี้เป็นชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของผู้นี้ คำอธิบายนี้ง่ายมาก ลูกไม่ได้ถือหนังสือ ฯลฯ ใดๆในมือของลูก แต่ละคนเพียงแค่นี้ติดเข็มซึ่งแสดงเพียงภาพของตรีมูรติเท่านั้น ลูกต้องอธิบายด้วยว่า พ่อกำลังสอนลูกผ่านบราห์มาและทำให้ลูกเหมือนกับวิชฌอย่างไร บางคนคิดว่าพวกเขาต้องการที่จะกลายเป็นเหมือนราตรี ไหของน้ำทิพย์ได้มีการมอบให้แก่ผู้เป็นแม่ ในความเป็นจริง เราได้ได้รับไหของน้ำทิพย์ในตอนสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเธอ เป็นพ่อที่อธิบายความลับนี้ ไม่มีมนุษย์คนอื่นรู้สิ่งนี้ มีผู้คนมากมายมาหาลูกที่ศูนย์ บางคนมาหนึ่งวันแล้วไม่มาอีกสี่วัน ดังนั้นลูกควรถามพวกเขาว่า คุณได้ทำอะไรตลอดช่วงเวลานั้น? จดจำพ่อหรือไม่? คงงงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองหรือไม่? ลูกควรเขียนจดหมายถามสิ่งเหล่านี้กับผู้ที่ไม่ได้มาเป็นเวลานาน บางคนถูกย้ายงานของพวกเขามาและต้องจากไป อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องเป็นของศูนย์ พวกเขาได้รับมนตราที่จะจดจำพ่อและคงวางจรรยา พ่อได้อธิบายสิ่งที่ย่างมากมีเพียงสองคำ มานมานะบาฟ จดจำพ่อและจดจำมรดกของลูก ทั้งวางจรรยาอยู่ในสิ่งนี้ เมื่อใครบางคนออกจากร่างผู้คนพูดว่าเขาได้ไปสวรรค์ แต่สวรรค์คืออะไร? ไม่มีใครรู้ เวลาที่ลูกเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอาณาจักร และจากผู้ที่สูงสุดไปจนถึงต่ำสุด จากคนมั่งคั่งไปจนถึงยากจน ทุกคนมีความสุข ที่นี้เป็นโลกแห่งความทุกข์ นั่นเป็นโลกแห่งความสุข พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมาก แม้ว่าบางคนจะเป็นเจ้าของร้าน ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม ก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีที่จะแก้ตัวเพื่อที่จะไม่มาศึกษาเล่าเรียน หากพวกเขาไม่มา ลูกสามารถถามพวกเขาว่า คุณจดจำพ่อได้มากแค่ไหน? คุณคงงงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองหรือไม่? กิน ดื่ม และท่องทั่วๆไปทั่วๆก็ไม่ได้มีการห้ามหรือคัดค้านกับสิ่งนั้น แต่ให้หาเวลาสำหรับการศึกษานี้ด้วย ลูกต้องนำคุณประโยชน์มาให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนรับจ้างซักเสื้อผ้าหลายคนมาหาเขา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชาวมุสลิม, ปาชีส์หรือฮินดู บอกพวกเขาว่า: “คุณกำลังซักเสื้อผ้าทางร่างกาย แต่ร่างกายของคุณนั้นเป็นเสื้อผ้าเก่าและสกปรก ดวงวิญญาณก็ตโมประธานด้วยเช่นกัน คุณต้องทำให้ดวงวิญญาณสโตประธานและสะอาด ทั้งโลกนี้ไม่บริสุทธิ์ เก่า เป็นยุคเหล็ก และตโมประธาน คุณมีเป้าหมายของการเปลี่ยนจากตโมประธานไปเป็นสโตประธาน เวลาที่ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำสิ่งนี้หรือไม่ ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเข้าใจในเรื่องนี้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคุณ คุณเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เวลานี้คุณกลับมาไม่บริสุทธิ์ ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายกลับมาสกปรกเพื่อที่จะทำให้ทั้งร่างกายและดวงวิญญาณสะอาด จงจดจำพ่อและจะได้รับการประกันว่าดวงวิญญาณของคุณจะกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ 100% และเครื่องประดับ(ร่างกาย) ก็จะกลับมาสวยงามด้วยเช่นกัน ไม่ว่าคุณจะเชื่อสิ่งนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณ” นี่คืองานรับใช้เช่นกัน ไปหาหมอ ไปที่วิทยาลัย ไปหาบุคคลที่มีชื่อเสียง และอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาว่าบุคลิกภาพของพวกเขาก็ต้องดีมาก ที่นี้ทุกคนไม่มีบุคลิกภาพ พ่อพูดว่า ลูกต้องกลับมาปราศจากกิเลส โลกที่ปราศจากกิเลสเคยคงอยู่ เวลานี้มีกิเลสชั่วร้าย ไม่มีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของทุกคนกลับมาแย่มาก ลูกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้หากไม่กลับมาปราศจากกิเลส ที่นี้มนุษย์มีต้นหาราคะ มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ก่อตั้งโลกที่ปราศจากกิเลสจาก

โลกที่มีกิเลส โลกเก่าจะถูกทำลาย นี่คือวงจร คำอธิบายเกี่ยวกับโลกเป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อเหล่าเทพเคยปกครอง โลกนี้ปราศจากกิเลส เวลานี้พวกเขาหายไปไหน? ดวงวิญญาณไม่เคยถูกทำลาย พวกเขาสร้างหนึ่งและไปปรับอีกร่างหนึ่ง เทพใช้ 84 เกิด เวลานี้ลูกกลับมาคิดถึง ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งใดเลย เวลานี้โลกเก่านี้สกปรกมาก ลูกรู้สึกว่สิ่งที่บาปพุดนั้นถูกต้องแม่นยำอย่างยิ่ง ที่นั่นเป็นโลกที่บริสุทธิ์ เพราะโลกนี้ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาจึงเรียกตนเองว่าชาวอินดูแทนเหล่าเทพ ผู้ที่อาศัยอยู่ในอินดูสถาน ถูกเรียกว่าอินดู ในขณะที่เทพมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ เวลานี้ลูกเข้าใจวงจรนี้ บรรดาผู้ที่รู้คิดจะเข้าใจอย่างชัดเจนมากกว่าลูกต้องนั่งและพุดซ้ำทุกสิ่งในลักษณะที่พ่ออธิบาย เฝ้าแต่จดคำที่สำคัญลงไปแล้วถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้อื่นและบอกว่า พ่อได้กล่าวถึงประเด็นนี้และประเด็นนั้น บอกพวกเขาว่า นั้นกำลังบอกคุณถึงความรู้ของกิตะ นี่คือยุคของกิตะ ทุกคนรู้ว่ามัสึยุค นี่คือยุคก้าวกระโดด ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุด ผู้คนเฉลิมฉลองการเกิดของชีวา แต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านมาเมื่อใด หรือท่านทำอะไร หลังจากมีการเฉลิมฉลองการเกิดของชีวาก็มีการเฉลิมฉลองการเกิดของกฤษณะ จากนั้นก็มาเฉลิมฉลองการเกิดของราม ไม่มีใครเฉลิมฉลองการเกิดของจกัต์อัมบา หรือจกัต์ปีตา ทุกคนมาตามลำดับกันไป เวลานี้ลูกได้รับความรู้ทั้งหมดนี้แล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่จากหายไปนานและได้พบพานอีกครั้ง ผู้ที่เป็นที่รัก ผู้ที่อ่อนหวานที่สุด รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้าจากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพุดนมัสต์เตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. พ่อของเราคือพ่อสูงสุด ครูสูงสุด และสัตกูรูสูงสุด บอกประเด็นนี้แก่ทุกคน สอนบทเรียนของอัลฟาและเบต้าแก่ทุกคน
2. ศึกษาญาณหมายถึงการซึมซับความรู้ของวงจรโลกและการกลายเป็นผู้ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ญาณหมายถึงการไปอยู่เหนือเสียงเข้าไปสู่ความเงียบสงบ รับผิดชอบหลักสูตรเจ็ดวันและเฝ้าแต่ศึกษาสิ่งนี้ต่อไปไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน

พร: ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความหลงทะนงและสัมผัสกับความสุขอย่างสม่ำเสมอโดยการละทิ้งผลไม้ดิบแห่งความเคารพ หรือเกียรติจากการทำงานรับใช้ใดๆ
รูปที่สูงส่งของความอยากความปรารถนาคือการต้องการชื่อเสียง ความเคารพ และเกียรติยศ ผู้ที่ทำงานรับใช้เพื่อให้มีชื่อเสียงของพวกเขาสามารถได้รับชื่อเสียงเพียงชั่วคราว แต่ชื่อของพวกเขาไปอยู่ด้านหลังในการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเพราะพวกเขาได้รับประทานผลไม้ดิบ ลูกบางคนคิดว่าในวิชาของงานรับใช้พวกเขาควรได้รับความเคารพ แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ความเคารพ แต่เป็นความหลงทะนงตน ที่ใดที่มีความหลงทะนงตนที่นั่นไม่สามารถมีความสุขได้ และเหตุนี้เองลูกต้องกลับมาเป็นอิสระจากความหลงทะนงตนและสัมผัสกับความสุขอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์: แกวง์ไกวอยู่ในชิงช้าแห่งความสุขของความรักของพระเจ้าและจะไม่มีคลื่นของความทุกข์สามารถมาหาลูกได้

*** โอม ชานติ ***